



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม  
เรื่อง ประกาศผลเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจ ข้อ ๒๐ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดไปต่ำสุดดังนี้

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ -สกุล	คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ	สอบได้ลำดับที่
๐๐๑	นายไกรสร สิทธิมา	๙๕.๑๗	๑
๐๐๘	นายศรชัย รักเพื่อน	๙๒.๐๐	๒
๐๐๓	นายบุลากร ตาคำ	๘๘.๑๗	๓
๐๐๔	นายกิตติศักดิ์ อภมาย	๖๕.๐๐	๔
๐๐๒	นายธวัชชัย เอ็นดู	๖๑.๑๗	๕

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑ .บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชีเว้นแต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒ .ผู้ผ่านการเลือกสรรได้รายได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัว เพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างในตำแหน่งที่เลือกสรรได้

๒.๔ การเลือกสรรครั้งนี้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้ก็จะมีสิทธิได้รับการจ้างให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้

๒.๕ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งและอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดลำปาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายบุญสูงษ์ แข็งแรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม